

NGUỒN GỐC KHỐI CẦU BÍ ẨN TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG

Quả cầu kim loại bí ẩn trọng lượng hơn 6kg, được phát hiện tại Namibia vào nửa cuối tháng 11 được cho là một phần trong tầng thứ ba của tên lửa chuyên chở "Soyuz-U" của Nga mà ngày 30/10/2011 đã đưa lên quỹ đạo con tàu vận tải "Progress M-13M". Đ

Quả cầu kim loại bí ẩn trọng lượng hơn 6kg, được phát hiện tại Namibia vào nửa cuối tháng 11 được cho là một phần trong tầng thứ ba của tên lửa chuyên chở "Soyuz-U" của Nga mà ngày 30/10/2011 đã đưa lên quỹ đạo con tàu vận tải "Progress M-13M". Đó là tuyên bố của ông Igor Lisov, người quan sát của Tạp chí Tin Du hành vũ trụ.

>>> Một lượng lớn bóng vũ trụ bí ẩn rơi xuống Namibia

Igor Lisov nói: "Có thể khẳng định với độ tin cậy cao rằng quả cầu kim loại phát hiện tại Namibia trong khoảng 15 - 20 tháng 11, được đưa ảnh lên mạng internet không phải là gì khác hơn một bộ phận trong tầng thứ ba của tên lửa "Soyuz-U" của Nga. Các tính toán đường rơi của tầng tên lửa này sáng ngày 1-11 trùng hợp với điểm rơi trên lãnh thổ Namibia".

Tàu vận tải "Progress M-13M" chở hàng hoá và thiết bị cho các nhà du hành vũ trụ trên Trạm Không gian Quốc tế ISS, được đưa lên bằng tên lửa chuyên chở "Soyuz-U" vào ngày 2/11 và đã tiếp cận thành công với ISS theo chế độ tự động. Tàu chở lên cho phi hành đoàn ISS trên 50 danh mục thực phẩm. Các nhà du hành Nga đã nhận được nhiều hoa quả tươi như táo, cam, nho, cà hành và tỏi nữa.

Khối cầu tìm thấy ở Namibia.

Trả lời câu hỏi, liệu đó có thể là mảnh vỡ của trạm vũ trụ "Phobos-Grunt" bị kẹt trên quỹ đạo và bắt đầu rơi không, ông Lisov nói: "Không thể có điều này. Trạm vũ trụ chưa đi vào khí quyển, cho nên chưa bị vỡ ra thành những mảnh lớn. Chỉ ít lâu nữa, vào nửa đầu tháng giêng 2012, mới có thể nói là mảnh vỡ từ vật thể này".

Theo thông tin trước đó, quả cầu trọng lượng hơn 6kg, chu vi 1,1 mét đã rơi gần làng Onamatunga khoảng giữa 15 - 20 tháng 11 xuống trang trại của một nông dân địa phương. Những người dân quanh vùng kể lại họ nghe thấy một tiếng nổ lớn tại nơi vật thể lạ rơi.

Giám đốc Viện y học hình sự quốc gia Namibia là ông Paul Ludik nói với tờ The Namibia rằng việc rơi của vật thể lạ không gây ra một tiếng nổ nào mà chỉ là tiếng rít của quả cầu kim loại phát ra khi tốc độ của nó vượt ngưỡng âm thanh.

Ông Ludik cũng cho biết vật thể lạ không gây nguy hiểm gì cho con người. Một chuyên gia đã xem xét và nói quả cầu rỗng "nhưng chưa tìm hiểu được kỹ hơn". Ông ta chỉ nhận xét là nó được làm bằng hợp kim thường dùng trong những con tàu vũ trụ, song bác bỏ nhận định cho rằng nó là một bộ phận của UFO.

Ông Ludik nói mọi người không nên lo ngại, vì theo những gì ông biết thì những vật thể tương tự người ta thường thấy ở châu Phi, Nam Mỹ và Australia.